

HỘI NGHỊ BÀN GIẢI PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, phát huy được vai trò, vị trí và nâng cao trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc; làm tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn 2 quyết định trên. Trong đó, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 217 và Quyết định số 218 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tăng cường sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp, bảo đảm các điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chú trọng tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi, đánh giá những kết quả đã đạt được, khó khăn, hạn chế của các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218; đồng thời, thông tin những cách làm hay về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217 và Quyết định số 218, đặc biệt là đề xuất có chế độ kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, làm cho nhân dân thấy được quyền, trách nhiệm giám sát, phát hiện những biểu hiện của sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên nhưng không làm triệt tiêu

động lực phát triển, sức sáng tạo, tính chủ động, trách nhiệm của người được giám sát... Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 trong điều kiện hiện nay. Theo đồng chí, nếu các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt, đầy đủ nội dung 2 quyết định trên sẽ góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí cũng đánh giá cao những ý kiến tham luận và ghi nhận đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217 và Quyết định số 218 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường

xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Tiếp tục thể chế hóa, xây dựng cơ sở pháp lý để thực hiện hiệu quả hơn Quyết định số 217 và Quyết định số 218. Quá trình thực hiện, các cấp, các ngành, các địa phương nghiên cứu thực hiện tốt các quy định của pháp luật có liên quan đến 2 quyết định trên. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân để kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 7/6, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chủ trì buổi thảo luận tổ số 9. Cùng với đại biểu các đoàn Cao Bằng, Đồng Nai, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tập trung phát biểu về một số nội dung của dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) như về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; phân loại rừng; quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; giao, cho thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng... Đối với dự án Luật Thủy sản (sửa đổi), các đại biểu tham gia góp ý vào một số vấn đề như sự cần thiết và phạm vi sửa đổi của Luật; chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy sản, hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm trong nuôi trồng thủy sản, tàu khai thác thủy sản, tàu dịch vụ hậu cần thủy sản xa bờ; thực hiện đồng quản lý trong hoạt động thủy sản; khu bảo tồn biển, khu bảo tồn thủy sản nội địa; quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; quy định đối với lực lượng kiểm ngư... Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Vũ Sơn Tùng (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

HỢP TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ và bổ sung một số nhiệm vụ vào kế hoạch của đơn vị cũng như hoạt động hiến tặng hiện vật trưng bày tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh... Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Văn Thanh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền đề nghị các thành viên Tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên phối hợp để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền; đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm hoàn thiện đề cương tuyên truyền, thống nhất việc cung cấp số liệu và các tài liệu liên quan cho các cơ quan tuyên truyền; các cơ quan tuyên truyền tăng cường đưa tin, bài, hình ảnh về hoạt động của các địa phương, đơn vị, nêu gương các tổ chức, cá nhân điển hình trong việc hiến tặng hiện vật trưng bày tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

KỲ THI TUYỂN SINH...

(Tiếp theo trang 1)

bị định chỉ thi do vi phạm quy chế trong lúc thi môn chuyên. Nhìn chung, kỳ thi năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Theo dự kiến, kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2017 - 2018 sẽ được công bố sau 1 tuần diễn ra kỳ thi và được dán tại bảng thông tin của Trường THPT Chuyên Thái Bình hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng Quỳnh Phụ. Căn cứ Luật Công chứng năm 2014, Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Thái Bình về việc thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Quỳnh Phụ và Quyết định số 37/QĐ-STP ngày 5/6/2017 của Sở Tư pháp Thái Bình về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Quỳnh Phụ, Sở Tư pháp thông báo:



AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Đường giao thông trở thành sân phơi



Người dân khu Thọ Mai, thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà) tuốt lúa trên đường giao thông.

Mặt đường làng láng mịn ở thôn Thượng Làng, xã Minh Hòa (Hưng Hà).

Hiện nay, nông dân trong tỉnh đang bắt đầu bước vào thời kỳ thu hoạch lúa xuân, tình trạng tuốt lúa, phơi rơm, rạ trên đường giao thông lại tái diễn gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đã thành thói quen, cứ đến mùa gặt bà con nông dân lại biến đường giao thông thành sân phơi thóc, phơi rơm, nơi tuốt lúa. Việc chiếm dụng lòng đường gây nhiều cản trở, mất an toàn cho người tham gia giao thông. Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã đều được bà con nông dân biến thành "sân phơi lý tưởng". Hầu hết các hộ dân đều tận dụng tối đa mặt đường để tuốt lúa, phơi thóc, rơm, rạ, thậm chí còn chất đống lúa ngay trên mặt đường gây cản trở giao thông... Có những đoạn đường, thóc, rơm được phơi kéo dài hàng chục mét, lấn hết làn đường dành cho xe thô sơ. Việc phơi thóc, rơm trên đường như vậy không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn nguy hiểm đến chính những người dân đứng cao thóc, phơi rơm trên đường vì chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể xảy ra tai nạn giao thông. Không những vậy, tại một số nơi người

VŨ THƯ Chống ngập úng cho cây màu

Huyện Vũ Thư hiện có khoảng 1.000ha cây màu vụ hè, hè thu các loại, trong đó có các loại đậu đỗ, ngô, dưa lê, dưa chuột, rau gia vị và một số loại rau màu khác. Hầu hết các loại cây màu đang trong giai đoạn giữa vụ, cây sinh trưởng phát triển tốt. Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài từ rạng sáng ngày 7/6, trên địa bàn huyện Vũ Thư có mưa lớn, đến chiều ngày 7/6 ước tính tổng lượng mưa đo được khoảng 70mm, gây ngập úng cục bộ một số diện tích rau màu tại các địa phương như vùng trồng dưa lê hè của nông dân Song An, Trung An, vùng rau màu của nông dân Minh Quang, Minh Khai...



Nông dân Song An tiêu nước mặt ruộng bảo vệ cây dưa lê hè.

Ngày trong ngày 7/6, mặc dù thời tiết tiếp tục có mưa nhưng nông dân các địa phương đã sớm chủ động tháo, kiểm tra đồng ruộng, tiến hành khơi thông các mương máng, rãnh luống để tiêu tiết nước mặt ruộng, bảo vệ cây màu. Các HTXNN chủ động kiểm tra hệ thống trạm bơm tiêu và máy móc thiết bị, sẵn sàng vận hành tiêu úng khi cần thiết; vận động nông dân không giữ nước tại ruộng do các loại cây màu vừa trải qua đợt nắng nóng, nếu không tiêu thoát nước nhanh, dễ gây thối bộ rễ. Để bảo vệ an toàn diện tích cây màu và lúa xuân cuối vụ, nông dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chủ động công tác tiêu úng khi có mưa lớn hoặc mưa kéo dài xảy ra.

THÀNH PHỐ Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố Thái Bình vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2017. Trong 4 ngày (từ 6 - 9/6), hơn 200 học viên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn thành phố sẽ được nghiên cứu 7 chuyên đề: đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược quốc phòng - an ninh và kinh tế đối ngoại trong tình hình mới; nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; một số vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc... Việc tổ chức lớp bồi dưỡng là cơ sở để các học viên nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả kiến thức quốc phòng - an ninh vào công tác, đồng thời góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh chuyên môn, củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

VŨ AN 1.209m² đất nông nghiệp bị chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép

Một người dân ở xã Vũ An (Kiến Xương) đã tự ý san lấp 1.209m² đất hai vụ lúa để chuyển sang mục đích sử dụng phi nông nghiệp, vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai năm 2013 khiến dự luận nhân dân bức xúc. Ông Nguyễn Giang Đông, Chủ tịch UBND xã Vũ An xác nhận: Trường hợp vi phạm nói trên là ông Trịnh Minh Nghĩa, thôn Đông Vinh, xã Vũ An. Ông Nghĩa có quyền sử dụng đất đối với thửa ruộng 1.209m² được UBND xã giao năm 2002 để nay. Sau nhiều năm cấy hai vụ lúa, đến tháng 11/2016, ông Nghĩa tự ý đổ chất thải xây dựng và cát đen san lấp phá vỡ mặt bằng canh tác. Nhận được thông tin của nhân dân, ngày 28/11/2016, UBND xã Vũ An đã lập biên bản đình chỉ việc san lấp trái phép và yêu cầu gia đình ông Nghĩa khôi phục trả lại mặt bằng đất nông nghiệp. Tuy nhiên gia đình ông Nghĩa không những không chấp hành mà còn tiếp tục san lấp và tổ chức xây lắp nhà xưởng. Trước tình trạng ông Nghĩa cố tình coi thường các quy định của pháp luật, ngày 19/5/2017, Phòng Tài nguyên và Môi

trường huyện Kiến Xương đã có buổi làm việc với chính quyền hai xã Vũ An, Vũ Ninh (do đất của gia đình ông Nghĩa thuộc đất nông nghiệp xâm canh nằm trên địa giới hành chính xã Vũ Ninh) cùng gia đình ông Nghĩa để bàn giải pháp và chỉ đạo giải quyết. Song đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; tình trạng phá vỡ mặt bằng đất nông nghiệp và chuyển mục đích sử dụng trái quy định của pháp luật của gia đình ông Trịnh Minh Nghĩa vẫn tiếp diễn với mức độ nghiêm trọng hơn. KHẮC QUẢN

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH

THÔNG BÁO

Thực tập sinh: Nguyễn Thị Thảo Địa chỉ: Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang Ngày sinh: 10/10/1987 Chứng minh nhân dân số: 121729844 do Công an Bắc Giang cấp ngày 12/4/2014 Được Công ty TNHH Hợp tác lao động và Thương mại Thái Bình tuyển chọn, đào tạo và đưa đi làm việc theo chương trình thực tập kỹ năng tại Nhật Bản. Nghiệp đoàn quản lý tại Nhật Bản: Hokkaido Thực tập sinh xuất cảnh ngày: 16/2/2016 Ngày 6/5/2017 thực tập sinh Nguyễn Thị Thảo đã bỏ trốn khỏi nơi làm việc hợp pháp tại Nhật Bản. Việc bỏ trốn khỏi nơi làm việc hợp pháp tại Nhật Bản của thực tập sinh Nguyễn Thị Thảo đã vi phạm mục 5 điều 45 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vi phạm hợp đồng đã ký với Công ty TNHH Hợp tác lao động và Thương mại Thái Bình, vi phạm luật pháp của Nhật Bản đối với thực tập sinh người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.